

กระบวนวิชาที่ปรับปรุง

แขนงวิชาทันตสาธารณสุข จำนวน 1 กระบวนวิชา คือ

1. ท.ป. 751 (415751) การปฏิบัติงานทันตกรรมป้องกัน

ลำดับที่	กระบวนวิชาเดิม	ส่วนที่ เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลงเป็น	เหตุผล
1	ท.ป.751 (415751) การปฏิบัติงาน ทันตกรรมป้องกัน	1. ชื่อกระบวน วิชา	ท.ป.751 (415751) การปฏิบัติงาน ส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้เนื้อหาวิชามี ความทันสมัย ครอบคลุมมากขึ้น
		2. คำอธิบาย ลักษณะกระบวน วิชา	ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากในระดับปัจเจกบุคคลและใน ระดับชุมชน โดยการใช้มาตรการ การส่งเสริมสุขภาพและมาตรการ ทันตกรรมป้องกัน การใช้ มาตรการประเมินความเสี่ยง ต่อโรคในช่องปาก และการ ป้องกันได้อย่างเหมาะสม การ บูรณาการมาตรการส่งเสริม สุขภาพช่องปากในระดับปัจเจก บุคคล ในคลินิกทันตกรรมป้องกัน ร่วมกับมาตรการส่งเสริม สุขภาพในระดับชุมชน เพื่อให้ ชุมชน สังคม ได้เรียนรู้ และเกิด การขับเคลื่อนชุมชนหรือสังคมเพื่อ การดูแลสุขภาพและสุขภาพช่อง ปาก	และสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ที่เน้นการส่งเสริม สุขภาพมากกว่าการ ป้องกันอย่างเดียว

ลำดับที่	กระบวนการวิชา เดิม	ส่วนที่ เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลงเป็น	เหตุผล
		3. วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน รวมทั้งปฏิบัติงานในทางทันตกรรมป้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคช่องปาก และให้มาตรการทางป้องกันที่เหมาะสมรวมทั้งมีการประเมินผล	เพื่อให้เนื้อหาวิชามีความทันสมัยครอบคลุมมากขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการป้องกันอย่างเดียว
		4. เนื้อหา กระบวนการวิชา	ฝึกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดยปฏิบัติงานในชุมชนเป้าหมาย 1 ชุมชน และในคลินิกทันตกรรมป้องกัน โดยให้การดูแลทางทันตกรรมป้องกันครบขั้นตอนแก่ผู้ป่วยอย่างน้อย 5 ราย งานที่ทำประกอบด้วย -ทำงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเป้าหมายโดยทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อหาปัญหาและดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การมีสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน	

ลำดับที่	กระบวนวิชาเดิม	ส่วนที่เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลงเป็น	เหตุผล
		4. เนื้อหากระบวนวิชา (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินความเสี่ยงต่อ โรคในช่องปาก รายบุคคล โดยการตรวจทางคลินิก ประเมินสถานะอนามัยช่องปากและโรคฟันผุ ประเมินสถานะโภชนาการ ใช้การตรวจของห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หา ปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฟันผุ วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ในน้ำลาย - การวางแผนงานทันตกรรมป้องกัน - การสัมมนาอภิปรายแผนงานทันตกรรมป้องกัน - การให้มาตรการทางทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสม ทั้งระดับปฐมภูมิ อัน ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน, โปรแกรมควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์, การดำเนินการและการจูงใจ, การเคลือบฟลูออไรด์ การให้คำแนะนำภาวะโภชนาการ การใช้สารเคมีและยาเพื่อต่อต้านแผ่นคราบจุลินทรีย์ รวมถึงการให้ทันตกรรมป้องกันระดับทุติยภูมิโดยการอุดฟันที่จำเป็น การขูดหินปูน และการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ ที่ไม่ยุ่งยาก - การควบคุมกำกับติดตามวิเคราะห์และประเมินผลสภาพช่องปากของผู้ป่วย <p style="text-align: center;">ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์</p>	